



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๘๖๐๗

ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๔/ว ๑๖๑๔๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งสำเนาประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ มาเพื่อทราบและติดประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่ (www.dnp.go.th

/personnel)

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนา

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ

ด้วยมีข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดส่งเอกสารเพื่อขอเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย
ซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลแล้ว ตามแนวทางที่กำหนด
ในหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๑.๓/ว ๙๕๘๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ชักซ้อมวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และการรับเงินประจำตำแหน่ง ในสายงานสัตวแพทย์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ ชื่อผลงาน พร้อม
ทั้งเค้าโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงาน จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์คัดค้าน ให้ดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ หากครบกำหนด
ดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการประเมินผลงานผู้ได้รับ
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานที่กำหนดไว้ในหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่ ทส ๐๙๐๑.๓/ว ๑๑๒๙๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จะต้องจัดส่งผลงานทั้งในส่วนของผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของหนังสือดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน
๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก หากพ้นกำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงนาม) ธีรญา เนติธรรมกุล
(นายธีรญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุมาลี ยะมามัง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สำนักบริหารงานกลาง

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ

(แบบทำยประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๑ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดที่ครอง	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ๒. ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน	หมายเหตุ
๑	นายบุรณัตร์ ตันประดิษฐ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	๗๔๕	๑. การศึกษาวิจัยเทคนิคการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพปล้นพันธุ์มลายู ของกลาง ๒. เทคนิคการสอดท่อป้อนอาหารเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต ในล้นของกลาง	คือ

หมายเหตุ : รายละเอียดผลงาน คำโครงการ และสัดส่วนผลงาน สามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ www.dnp.go.th/personnel